
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๔ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex 

 *********************** 
 

ผู้มาประชุม ณ  ห้องประชุมสุรินทร ์โอสถานุเคราะห์ 
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
๔. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. อ.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน กรรมการ 
๖. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๗. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๘. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๙. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. รศ.พิทยา  จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๑. รศ.พัชราพร เกิดมงคล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๒. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้ช่วยคณบดีและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจาก

สํานักงานคณบดี 
กรรมการ 

 

ผู้มาประชุม ผา่นระบบออนไลน์ Webex 
๑. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๒. รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๓. รศ.จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๔. รศ.อุษา เล็กอุทัย รักษาการหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๕. รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๖. ผศ.ธนาศรี  สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๗. ผศ.สุพพัต ควรพงษากุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๘. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๙. ศ.พรพิมล กองทิพย์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๑๐. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๑. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๒. ผศ.มลินี  สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
๑๓. นางยุพดี รักษ์มณ ี ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 



 

 

๒

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสรุินทร์ โอสถานเุคราะห์ 

๑. นางสาวสุนันทา ไตรภพ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๒. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม และได้เสนอให้ ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ 
รองคณบดี ทําหน้าที่กรรมการและเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  จากน้ันได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
    ๑.๑ เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  
  ๑)  แสดงความยินดี พว.ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
๘/๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหาร
สาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติ) ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น” 
  ๒) แสดงความยินดี ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ ศษิย์เก่าหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสขุ
ศาสตร์) สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสได้รับเลือกเป็น ICN Board of Directors (Southeast 
Asia region) 2021-2025 
  ๓) แสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรสีุเมธชัย ในโอกาสได้รับการเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่ง    
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หน่ึง สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ๔) แสดงความยินดี ดร.ไพฑูรย์ งามมุข ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา    
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รุ่น ๑๔ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
  ๕) แสดงความยินดี นางสาวญาณิศา ทับเจริญ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยา (ภาคปกติ) ในโอกาสได้รับรางวัล การประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่ ๓ ช่ือผลงาน  
PB Healthy Sauce (ซีอ๊ิวรสนํ้าปลา) และจัดแสดงผลงานในงาน Fi Asia Online Event เมื่อวันที่ ๙ - ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๖) แสดงความยินดี นางบุปผา กวินวศิน ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ ๒๓ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย    
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



 

 

๓

  ๗) แสดงความยินดี รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ในโอกาสได้รบั
การเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และได้รับการ
เลือกต้ัง   ให้เป็นกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๑๓(๒) ของพระราชบัญญัติสภาการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๘) แสดงความยินดี รศ.ดร.นฤมล เอ้ือมณีกูล ในโอกาสได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
อํานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 
   ๙) แสดงความยินดี นางสาว ชนัญญา ฟ้าหว่ัน นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วิชาเอกโภชนวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๔  
    ๑.๒   เรื่องสําคัญ 

    ๑.๒.๑  เรือ่งแจ้งจากทีมบริหาร 
   ๑) ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ แต่ละคร้ัง การส่งไฟล์
รายงานประชุม จะแจ้งผลท่ีเก่ียวข้องกับ SDG ทุกคร้ังก่อนประชุมฯ ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ี ลดการผลติก๊าซ
คาร์บอนไดร์ออกไซด์  ๑๓๕ ปอนด์ 
  ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือจากภาควิชา/ งาน ที่จัดกิจกรรม/ การประชุมต่างๆ แจ้งข้อมลูที่
เก่ียวข้องกับ SDG เช่น ลดการปริ้นเอกสาร ลดการจัดอาหารว่าง ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะส่งรูปแบบการ
แจ้งข้อมูลให้ทกุหน่วยงาน ซึ่งคณะจะรวบรวมทุกคร้ังที่มีการประชุมฯ จะทําให้ได้ประโยชน์ในเชิงตัวเลขต่อไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหสับดีที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔   
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
ได้ครบวาระการปฏิบัติงานตามวาระคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)  เมื่อวันที่  
๓๐  กันยายน ๒๕๖๔ ดังความทราบแล้วน้ัน 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในการน้ี จงึขอเสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

    รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๔

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอดังน้ี 
              ๑. ขอให้ปรับลําดับของที่ปรึกษาตามตําแหน่งทางวิชาการ หรือตําแหน่งการบริหาร หรืออายุ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  ๒. ด้วยในอนาคตจํานวนนักศึกษาลดลง ระบบการเรียนการสอนในระบบลดลง การที่จะได้
ผู้ทรงคุณวุฒิเขา้มาเป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่ดี และการพัฒนาหลักสูตรแบบทางเลือก ระบบ e-learning โดย  
เชิญศิษย์เก่ามาช่วยในกระบวนการการเรียนการสอน ทําให้เกิดเครือข่ายจากศิษย์เก่า ผูบ้ริหาร ผู้ประกอบการ 
ที่ประสบผลสําเร็จ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี และให้ปรับตามข้อเสนอของที่ประชุม 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
  

 ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ     
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)  ได้ครบวาระการปฏิบัติงานตามวาระคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.
ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังความทราบแล้ว น้ัน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ “ข้อที่ ๖๔ (๑) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง เป็นกรรมการ 
โดยพิจารณาแต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธาน และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ(๒) ผู้ทรงคุณวุฒินอก
ส่วนงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ซึ่งมีหลักสูตรไทย
จํานวน ๘ หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน ๖ หลักสูตร รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ปรับแก้ตําแหน่งทางวิชาการ และช่ืออาจารย์ให้ถูกต้อง 
๒. ปรับตําแหน่งกรรมการให้ถูกต้อง เช่น กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยขอให้

งานบริหารการศึกษาฯ ตรวจสอบและปรบัแนวทางให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 
๓. กรณี ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ไม่มี* ของกรรมการหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

(หลักสูตรภาคพิเศษ) เน่ืองจากเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

๔. ไม่ให้มีการใส่ช่ือตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เน่ืองจากโดยตําแหน่งต้องทําหน้าที่อยู่แล้ว   



 

 

๕

ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทยและหลักสตูรนานาชาติ) เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๓  การเสนอช่ือผู้แทนเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควิชา  
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา จํานวน ๒ 
ภาควิชาว่างลง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๑. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา จะครบวาระดํารงตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 

รศ.ดร.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ จะครบวาระดํารงตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ดังน้ัน คณะฯ จึงต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคนใหม่แทนหัวหน้าภาควิชาที่จะพ้นจาก
ตําแหน่งตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง และวรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔  และตามความในข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย  
     (๑)  คณบดี 
   (๒)  ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา  จํานวน  ๑  คน 
   (๓)  ผู้แทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  จํานวน  ๑  คน 
   (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ังจํานวน  ๑  คน 
   (๕)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  จํานวน  ๑  คน 

 การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้ดําเนินการโดยวิธีลับ และให้รองคณบดีจํานวนไม่เกิน
หน่ึงคนมีสิทธิเสนอช่ือ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ  
ผู้ที่เข้าประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
     ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ทั้ง ๒ ภาควิชา ด้วยวิธีลับ 
โดยมีผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ทั้ง ๒ ภาควิชา ดังน้ี 

ลําดับ ภาควิชา ผู้แทนที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนกรรมการประจําคณะ

ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผศ.อังสนา บุญธรรม ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
๒ ภาควิชาจุลชีววิทยา รศ.พิทยา จารุพูนผล รศ.พัชราพร เกิดมงคล 

 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 



 

 

๖ 

 ๓.๔  การเลือกวิธีดําเนินการได้มาซึ่งตําแหน่งเลขานุการคณะ สังกัดสํานักงานคณบดี 

   ประธานฯ แจ้งว่า ตาม คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ได้แต่งต้ัง นางนภาพร ม่วงสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการน้ี นางนภาพร ม่วงสกุล จึงได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งรักษาการเลขานุการ
คณะ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ 
             ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ ให้ดําเนินการ     
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งต้ัง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖    
โดยข้อ ๕ ของประกาศฯ กําหนดให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาเลือกวิธีดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ๓ วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ ๑  ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศฯ 
          ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เพ่ือทําหน้าที่
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและคัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการแต่งต้ัง 

วิธีที่ ๒  ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศฯ 
                   ให้คณบดีเสนอช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งต้ังต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

วิธีที่ ๓  ตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศฯ 
          (ก) ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอาจ
แต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 
          (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
สมรรถนะทางการบริหารและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่ ตามแบบ ก.บ.ค. ๐๖ ยกเว้น
กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาจากแบบประวัติการทํางานซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 
          (ค) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ประกาศรายช่ือผู้
ได้รับคัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เมื่อ
ดําเนินการจนได้รายช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๕(๓) แล้ว ให้คณบดีเสนอ
รายช่ือต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติเห็นชอบวิธีการได้มาซึ่งตําแหน่งเลขานุการคณะ ตามวิธีที่ ๒ 
ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศฯ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕  การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ควบคุม กํากับ และติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ  



 

 

๗

 ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึง
จําเป็นต้องทบทวนคณะกรรมการงบประมาณ ควบคุม กํากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๑๖  การจัดทํา
งบประมาณของส่วนงาน ให้หัวหน้าส่วนงานต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึง เพ่ือทําหน้าที่พิจารณางบประมาณของ
ส่วนงาน และเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานแล้วให้นําเสนอมหาวิทยาลัย  
            ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  และประกอบกับทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  ให้กับภาควิชา/ หน่วยงาน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนงานประจําและงานผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ควบคุม กํากับและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
คําสั่งคณะกรรมการฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
 ๑.   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. รองคณบดี กรรมการ 
 ๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
 ๔. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
 ๕. รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา               กรรมการ 
 ๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
 ๘. รศ.พิทยา จารุพูนผล กรรมการ 

          (ผู้แทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ)  
 ๙. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร กรรมการ          

  (ผู้แทนกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
๑๐. ผศ.สุคนธา  ศริิ กรรมการ 

                 (ผู้แทนกลุ่มภารกิจการควบคุมและป้องกันโรค)  
       โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ     
๑๑. ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ   
๑๒. ประธานสภาบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นางสาวมาสวไลย  ขําแนวนาค กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเกศวรี     ปัญญาธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวศิริมา      ยีมิเด็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวธนัชณิช   ติระพัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๑๗.   นายจําเนียร        พรมวิชัย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

๘

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ควบคุม กํากับ 
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่เสนอ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖  การเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์   
      รองคณบดี แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมนิการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประจาํส่วนงานเสนอ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานในภาพรวมต่ออธิการบดีตามแบบที่มหาวิทยาลยักําหนด โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
             ๑. หัวหน้าส่วนงาน                                                                        เป็นประธาน 
             ๒. รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  เป็นกรรมการ 
              ๓. ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและหรือสายสนับสนุนของส่วนงานที่ได้จากการเสนอช่ือของ            
                  ผู้รับการประเมิน จํานวน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ (๑) และ (๒) 
             การได้มาซึ่งตัวแทนตาม (๓) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน  ดังน้ันเพ่ือให้การ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงขอเสนอ (ร่าง) รายช่ือคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  ดังน้ี  

   ๑. คณบดี       ประธานกรรมการ 
   ๒. รองคณบดี      กรรมการ 
   ๓. รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา              กรรมการ 
    ๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
   ๕. ผู้ช่วยคณบดี       กรรมการ 
   ๖. ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

            ๗. ประธานสภาบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

   ๓.๗  การรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการเงินโครงการการให้บริการทางวิชาการของคณะฯ  
(หมวดที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทําวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อ ๓๙ ให้โครงการให้บริการทางวิชาการของส่วนงาน ส่ง



 

 

๙

หลักฐานการจ่ายเงินมาที่หน่วยงานหรือบุคลากรของส่วนงานตามข้อ ๗ (ของคณะ หมายถึงงานบริหารการเงิน) 
เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานเกี่ยวกับการเงิน ประจําปีงบประมาณ ของแต่ละโครงการเสนอ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน และอธิการบดีผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เพ่ือ
ทราบ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
            ในการน้ี งานบริหารการเงิน ขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและรายงานเกี่ยวกับการเงิน
โครงการการให้บริการทางวิชาการของคณะฯ (หมวดที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแบบฟอร์ม CR ๐๗ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดย
สรุปดังน้ี 

ปีงบประมาณ 
ที่จัดทําสัญญา 

จํานวนเงิน (บาท) 

ตามสัญญา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โครงการรับจริง 
การจดัสรรค่าธรรมเนียม 

คณะฯ มหาวิทยาลัย (๔%) 
ปี ๒๕๖๒ (๗ โครงการ) ๖,๙๖๓,๖๕๐.๐๐ ๒,๐๘๙,๘๑๙.๕๗ ๑๔๓,๓๘๖.๗๐ ๕๒,๑๔๐.๖๒ 
ปี ๒๕๖๓ (๑๗ โครงการ) ๑๖,๒๔๘,๗๘๑.๐๐ ๕,๒๔๕,๗๓๖.๕๐ ๓๘๗,๐๔๖.๒๕ ๑๔๕,๐๖๘.๐๖ 
ปี ๒๕๖๔ (๒๕ โครงการ) ๑๘,๙๔๙,๘๒๘.๙๗ ๑๓,๕๙๗,๐๘๘.๙๗ ๑,๒๗๐,๗๑๖.๗๖ ๔๖๒,๐๗๘.๘๒ 

รวม ๔๒,๑๖๒,๒๕๙.๙๗ ๒๐,๙๓๒,๖๔๕.๐๔ ๑,๘๐๑,๑๔๙.๗๑ ๖๕๙,๒๘๗.๕๐ 
หมายเหตุ   โครงการ มกีารดําเนินการส้ินสุดและปิดโครงการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ จํานวน ๒๓ โครงการ 
     

รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า มีข้อสังเกตในโครงการงบประมาณตามสัญญา มีตัวเลขทีค่่อนข้าง
ต่างกันกับตัวเลขที่รับจริงอาจจะมีข้อมูลไมต่รง และมีบางโครงการปิดโครงการไปแล้ว  

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้งานการเงินและงานแผนพัฒนาฯ ตรวจสอบโครงการ และแจ้งผลให้
ทราบ โครงการที่ไม่สามารถปิดตามกําหนดเวลาสัญญได้น้ัน มีสาเหตุจากอะไรท่ีคณะจะช่วยให้ดําเนินการต่อไป
ได้  

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ด้วยการทําสัญญาเป็นสญัญาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
หลายโครงการปิดโครงการแล้ว แต่การรายงานการเงินเป็นการรายงานการรับเงินจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
บางโครงการมีการขยายระยะเวลา บางโครงการไม่ได้ขยายระยะเวลาจึงต้องปิดโครงการ แต่ทั้งน้ีจะขอรับไป
ตรวจสอบอีกคร้ัง 

ประธานฯ เสนอให้มีหมายเหตุคําอธิบายท้ายตารางเพ่ือให้ชัดเจนมากขึ้น 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการเงินโครงการการ

ให้บริการทางวิชาการของคณะฯ (หมวดที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๘  พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 



 

 

๑๐ 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามหนังสือที่ อว ๗๘/ว ๖๑๗๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอความ
อนุเคราะห์จากส่วนงานเสนอช่ืผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ไม่เกิน ๑ ช่ือ ตามแบบฟอร์ม      
ใบเสนอช่ือ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (อธิการบดี) ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือเป็นเรื่องลับไม่บันทึกช่ือในรายงานการประชุม
ส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อเป็นเรื่องลับต่อไป 
 
 ๓.๙  พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรม  
ชีวภาพจากนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี  
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามหนังสือที่ อว ๗๘/ว ๖๐๑๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอความ
อนุเคราะห์จากส่วนงานเสนอช่ืผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์
เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานไม่เกิน ๑ ช่ือ 
ตามแบบฟอร์มใบเสนอช่ือ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (อธิการบดี) ภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไมเ่สนอช่ือ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
                 ๔.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดล/ส่วนงานรายงานผล
การปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) เป็นประจําทุกเดือน ในการน้ี จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจําเดือนกันยาน ๒๕๖๔ โดยสรุป ดังน้ี 

๑. ผลผลิต :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต)      
เชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)  
รายการ สิงหาคม (คน) กันยายน (คน) +เพิ่ม/-ลด (คน) 

จากเดอืนก่อน 
๑.จํานวนนักศึกษาตามแผน ๑,๕๔๘ ๑,๕๔๘  
๒.จํานวนนักศึกษาคงอยู ่ ๑,๕๐๔ ๑,๔๙๗ - ๗ 
เปรียบเทียบแผน/คงอยู ่  น้อยกว่าแผน ๕๑ คน  

(ร้อยละ ๓.๒๙) 
 

      หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาคงอยู่ที่ลดลงจากเดือนสิงหาคม จํานวน ๗ คน เนื่องจาก       
(๑) มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ คน จําแนกเป็น ป.เอก - คน, ป.โท ๔ คน, ป.ตรี - คน 



 

 

๑๑ 

(๒) มีนศ.ลาออก/พน้สภาพ จํานวน ๓ คน จําแนกเป็น ป.เอก - คน, ป.โท ๑ คน (พ้นสภาพ หลักสูตร 
วท.ม.บรหิารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ), ป.ตรี ๒ คน (หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

(๓) มีนศ.เข้าใหม่/ลงทะเบียนคืนสภาพ จํานวน - คน จําแนกเป็น ป.เอก - คน, ป.โท - คน, ป.ตร ี- คน   
 ๒. ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ (ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต)   
                  เชิงปริมาณ :  จํานวนผู้รับบริการ (คน) และจํานวนตัวอย่างวิเคราะห์ (ตัวอย่าง)                 
 

รายการ/หน่วยนับ 
รวมทัง้ปี เดือนเมษายน 

แผน 
จํานวน 

ผล แผน 
จํานวน 

ผล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. ตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา (คน) ๒๓,๐๐๐ ๖,๑๗๒ ๒๖.๘๓ ๒,๒๐๐ ๑,๕๑๓ ๖๘.๗๗ 
๒. ตัวอย่างที่วเิคราะห ์(ดิน-น้ํา-อากาศ)/

ตัวอย่าง  
๓,๙๐๐ ๔,๑๙๐ ๑๐๗.๔๔ ๓๐๐ ๕๓๗ ๑๗๙ 

 

๔.๑.๒ รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จํานวน ๓๒๗,๐๘๔,๕๗๗.๐๐ บาท   
  ๑. มีผลการใช้จ่ายจริง รวมภาระผูกพัน จํานวน ๒๔๕,๑๖๘,๘๙๔.๓๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๖ 

 ๒. วงเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๘๑,๙๑๕,๖๘๒.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๔ 

  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ๔.๑.๓ การยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สืบเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ดําเนินการยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เงินกันเหลื่อมปี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึง่เป็นรายการ/โครงการที่ไม่สามารถวางฎีกาเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือขอกันเงินและยกยอดไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกกองทุนและหมวดรายจ่าย วงเงิน  
๑๘,๙๗๑,๓๕๘.๘๖ บาท (สบิแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) และ
นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไป
เรียบร้อยแล้วน้ัน 

    แต่เน่ืองจากมีรายจ่ายประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทีเ่กิดขึ้นภายหลังจากการยกยอดฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมและปรับลดบางรายการ ส่วนทีเ่พ่ิม คือ ค่าสาธารณูปโภค และบางรายการมีการปรับลดวงเงิน 
(ค่าตอบแทน) เน่ืองจากมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คณะจงึได้ดําเนินการปรับปรุง/เพ่ิมเติมวงเงินภาระผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ (เงินกันเหลื่อมปี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ิมเติม จํานวน ๕๗๒,๔๖๖.๗๘ บาท (วงเงิน
เดิม ๑๘,๙๗๑,๓๕๘.๘๖บาท วงเงินใหม่ ๑๙,๕๔๓,๘๒๕.๖๔ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสีห่มื่นสามพันแปดร้อย
ย่ีสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) โดยมีรายการสรุปดังน้ี 

 
 
 



 

 

๑๒

หมวดรายจ่าย 
รวมยกยอดภาระผูกพัน (บาท) 

(เดิม) (เพิ่มเติม) (ใหม่) 

งบดําเนินการ ๖,๘๔๙,๔๑๖.๘๙ ๕๗๒,๔๖๖.๗๘ ๗,๔๒๑,๘๘๓.๖๗ 

   ค่าตอบแทน ๓๕๐,๗๒๐.๐๐             ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๔๕,๗๒๐.๐๐ 

   ค่าใช้สอย ๕,๑๐๕,๐๑๕.๘๓   ๕,๑๐๕,๐๑๕.๘๓ 

   ค่าวสัด ุ ๑,๒๙๖,๗๐๖.๒๔   ๑,๒๙๖,๗๐๖.๒๔ 

   ค่าสาธารณปูโภค ๙๖,๙๗๔.๘๒         ๕๗๗,๔๖๖.๗๘  ๖๗๔,๔๔๑.๖๐ 

งบลงทุน ๙,๒๕๔,๖๑๖.๕๐ ๐.๐๐ ๙,๒๕๔,๖๑๖.๕๐ 

   ค่าครุภัณฑ์ ๑,๙๖๗,๕๑๖.๕๐ - ๑,๙๖๗,๕๑๖.๕๐ 

   ปรับปรุงสิง่ก่อสร้าง ๗,๒๘๗,๑๐๐.๐๐ - ๗,๒๘๗,๑๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๒,๘๖๗,๓๒๕.๔๗ ๐.๐๐ ๒,๘๖๗,๓๒๕.๔๗ 

   เงินอุดหนุนการวิจัย ๖,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐.๐๐ 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙๗๔,๗๘๖.๐๐ - ๙๗๔,๗๘๖.๐๐ 

   เงินอุดหนุนดาํเนินงาน ๒๒๐,๖๗๔.๐๗ - ๒๒๐,๖๗๔.๐๗ 

   เงินอุดหนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๒๐,๘๒๐.๐๐ - ๒๐,๘๒๐.๐๐ 

   เงินอุดหนุนบรกิารวิชาการ ๑,๖๔๕,๐๔๕.๔๐ - ๑,๖๔๕,๐๔๕.๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๑,๓๕๘.๘๖ ๕๗๒,๔๖๖.๗๘ ๑๙,๕๔๓,๘๒๕.๖๔ 
 

  ในการน้ี จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือทราบ และทางงานแผนและพัฒนา
องค์กรจะได้ติดตามเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ 
 

                ๔.๑.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      (๑) รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ     

   ๒๕๖๔ 
ตามที่คณะได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะต้องรายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส (รายงานทุก ๓ เดือน) โดยการรายงานผลการดําเนินงานต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วน
งาน (PA) ไตรมาสที่ ๔ ต่อมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วน้ัน 

งานแผนและพัฒนาองค์กร จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน (PA) ไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 

           (๒) รายงานผลตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

 

๑๓

ตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชา รวมจํานวน ๒๗ ตัวช้ีวัด (ไม่ได้ต้ังค่า
เป้าหมายจํานวน ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๒.๘ และ ๓.๖ ) คงเหลือตัวช้ีวัดที่ต้องรายงานผล จํานวน ๒๖ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑  จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด ดังน้ี ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗, ๑.๘ และ ๑.๙ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๒  จํานวน ๑๓ ตัวช้ีวัด ดังน้ี ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๔,  
 ๒.๑๒, ๒.๑๓.๑-๒.๑๓.๒ และ ๒.๑๔ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๓  จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ดังน้ี ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔, ๓.๕ และ ๓.๗ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๔  จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ดังน้ี ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๐, ๔.๑๕ และ ๔.๑๘ 
              ภาพรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ไตรมาสที่ ๔ ของภาควิชา (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี  

๑. ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย หรือมีผลการดําเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ทั้งหมด ๑๓    
    ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐ 

๒. ตัวช้ีวัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย หรือมีผลการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๗๐-๘๙ ทั้งหมด ๓ ตัวช้ีวัด                
          คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๕๔ 

      ๓. ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย หรือมผีลการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ทั้งหมด ๙ ตัวช้ีวัด   
          คิดเป็น รอ้ยละ ๓๔.๖๒ 
  ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งว่า การนับ PA ของภาควิชาระบาดวิทยา จากรายงานผลตามตัวช้ีวัดที่
รายงานตามเอกสารประกอบการประชุม ไม่ตรงตามที่ภาควิชารายงาน อาจารย์ของภาควิชาทํางานวิจัยรวมมา
กว่าทํางานวิจัยเด่ียว นอกจากน้ีการทํางานวิจัยร่วมของอาจารย์ จะไม่ถกูนับ Q1 จึงทําให้ภาควิชาฯ ตกเกณฑ์
งานวิจัยในภาพรวม และทําให้อาจารย์ในภาควิชาฯ เกิดความรู้สึกขาดขวัญกําลังใจของการทํางานวิจัยใน
งานวิจัยอ่ืนๆ จึงเสนอขอให้คณะแจ้งตัวเลขงานวิจัยของภาควิชาฯ ตามที่มีงานวิจัยทีชั่ดเจนและถูกต้อง  
  ประธานฯ แจ้งว่า  ข้อมูลทีส่่งไปยังมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานตามกรอบตัวช้ีวัดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ในรายงานการประชุมฯ จึงต้องเป็นข้อมูลที่เป็นถูกต้องและสอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัย  
แต่เพ่ือให้เห็นความสําคัญของการทํางานวิจัยร่วมกัน คณะจะทําตารางรายงานข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งข้อมูล
งานวิจัยของภาควิชาตามจริง ส่วนการกรอกแบบฟอร์มได้ให้นโยบายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุง
แบบฟอร์มใหส้ามารถกรอกข้อมูลเพียงคร้ังเดียวและสามารถนําไปใช้ได้หลายส่วนงาน 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยฯ และงานแผนฯ ได้หารือและจะกําลังดําเนินการ
ในการ Link การกรอกแบบฟอร์ม RU ไปพร้อมกัน เพ่ือความสะดวกและข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน  
  รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า ได้หารือกับหัวหน้าแต่ละงาน ในการทํา One Stop Service เพ่ือให้
แต่ละภาควิชากรอกข้อมูล ซึง่เป็นการกรอกข้อมูลเพียงคร้ังเดียวและสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตกรณีการนับ PI ของภาควิชา และการผลักดันให้เกิด PI ในระดับมหาวิทยาลัย 
  ประธานฯ แจ้งว่า การนับ PI งานวิจัย ขอให้เป็นกระบวนการที่ผ่านมหาวิทยาลัย ส่วน 
Contact Research เป็นยอดเงินอีกส่วนนึง ซึ่งสามารถทาํได้ ๒ ช่องทาง ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ/ หัวหน้า
โครงการ แล้วแต่กรณ ี



 

 

๑๔

  ส่วนการผลักดันให้เกิด PI งบประมาณงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก เช่น กรม/กอง จะต้ัง
งบประมาณอยู่ในหมวดรายจ่ายอ่ืน โดยจะอนุญาตให้ส่วนงานจ้างในรูปแบบงานบริการวิชาการ ซึ่งจะถูกกําหนด
ระยะเวลาตามกรอบงบประมาณแผ่นดิน แต่ถ้าเป็นเอกชนจะไม่มีกรอบระยะเวลา กรณีที่งานวิจัยมีปัญหาขอให้
มาปรึกษาหาวิธีดําเนินการกับงานวิจัยฯ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

   ๔.๒  รายงานกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการจัดทํา    
คําของบประมาณประจําปี ๒๕๖๖ 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
ที่คณะได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๖๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท จําแนกเป็น เงิน
งบประมาณแผ่นดิน (งวดที่ ๑) จํานวน๑๐๕,๑๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ และเงินรายได้คณะ 
จํานวน ๘๘,๘๐๒,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ทั้งน้ีคณะฯได้มีหนังสือแจ้งให้ภาควิชา/ หน่วยงาน ดําเนินการ  ๑) จัดทํารายละเอียดประมาณ
การรายรับ –รายจ่ายทุกหมวดรายการ ที่จะขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ๒) จัดทํา
คําขอต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยงานแผนและพัฒนาองค์กร ได้จัดส่งแบบฟอร์มไปที่อีเมลหัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และกาํหนดส่งภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ประธานฯ แจ้งว่า นโยบายของการบริหาร ในส่วนงบประมาณบุคลากร สาํหรับภาควิชา/งาน 
ที่มีตําแหน่งว่างลง ขอให้พิจารณาบุคลากรในปัจจุบันให้เต็มที่สามารถ ทาํหน้าที่ได้แบบ Mutifuntion ขอความ
ร่วมมือไม่จ้างบุคลากรเพ่ิม ถ้ามีความต้องการจ้างเพ่ิมขอให้เขียนรายงานความจําเป็นเพ่ือพิจารณาต่อไป และจะ
ต้ังคณะทํางานดูเรื่องทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จะแจ้งให้บุคลากรในคณะทุกคนได้ทราบ 

  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า คณะจะต้องทบทวนและวางแผนกรอบอัตรากําลัง จึงขอเสนอให้
คณะวางแผนจัดสรรอัตรากําลังในสายสนับสนุน จัดทําภาระงานให้เป็นปัจจุบัน ด้วยแนวโน้มงบประมาณลดลง 
จึงจะต้องวางแผนเพ่ือมิให้กระทบงบประมาณในระยะยาว 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

   ๔.๓  การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา (Performance Agreement) ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๕  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)   

ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีงานแผนและพัฒนาองค์กร ได้ดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระดับภาควิชา (Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมคําอธิบาย
ตัวช้ีวัดตามแบบฟอร์มฯ เพ่ือให้ภาควิชากําหนดค่าเป้าหมาย ครั้งที่ ๑ และให้ส่งกลับภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ แล้วน้ัน มีภาควิชาที่ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว ตรงตามกําหนดเวลา จํานวน ๑๒ ภาควิชา ทั้งน้ีคณบดีและ
ทีมบริหารได้กําหนดตารางเวลาในการเย่ียมภาควิชา ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 



 

 

๑๕

    ๔.๔  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน และการควบคุมภายในระดับภาควิชา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
  ประธานฯ แจ้งว่า งานแผนฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทํา
รายงานบริหารความเส่ียง และรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน จึงขอสรุปการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
     ๑. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ผลการบริหารความเส่ียงของระดับส่วนงาน มีเหตุการณ์ความเส่ียงทั้งหมด ๑๖ เหตุการณ์ (๑๑ งาน และ 
OPHETS) บริหารจัดการเหตุการณ์ความเส่ียงแล้ว มีระดับความเส่ียงลดลง ๑๔ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 
และจํานวนความเส่ียงเท่าเดิม ๒  เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมโดย
สรุปดังน้ี 

ความเสี่ยง  

จํานวน
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

ระดับความเส่ียง รอบ ๑๒ เดือน 
(เทียบจากแผน) 

ระดับความเส่ียงท่ีลดลง ระดับความเส่ียงเท่าเดิม 
จํานวน

เหตุการณ์ 
ร้อยละท่ี
ลดลง 

จํานวน
เหตุการณ์ 

ร้อยละท่ีเท่า
เดิม 

ด้านกลยุทธ์ ((Strategic Risk : S ) ๒ ๒ ๑๐๐  -  - 
ด้านดําเนินงาน (Operational Risk : O)  ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ ๒ ๑๕.๓๘ 
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)  ๑ ๑ ๑๐๐     

รวม ๑๖ ๑๔ ๗๖.๕๐ ๒ ๑๒.๕๐ 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน 
    การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับภาควิชา โดยการใช้การควบคุมภายใน และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน ๒ คร้ัง/ปี คือ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

      ในรอบ ๑๒ เดือนน้ี จึงขอรายงานผลการควบคุมภายในของภาควิชา ทั้งหมด ๑๓ ภาควิชา มี
จํานวนเหตุการณ์การควบคุมภายในภาควิชาด้านต่าง ๆ  จํานวน ๔๖ เหตุการณ์ สําหรับการควบคุมภายในจาก
ภาควิชามีเหตุการณ์ในด้านต่างๆ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 

ควบคุมภายในด้าน จํานวนภาควิชาท่ี
ควบคุม 

จํานวนเหตุการณ์ท่ี
ควบคุม 

คิดเป็นร้อยละ 

บริหารการศึกษา  ๑๐ ๑๗ ๓๖.๙๖ 
วิจัย - บริการวิชาการ ๕ ๗ ๑๕.๒๒ 
บริหารทรัพยากรบุคคล    ๔ ๑๐ ๒๑.๗๔ 
บริหารงานท่ัวไป/ การปฏิบัติการ/ อาคารสถานท่ี   ๔ ๑๐ ๒๑.๗๔ 
การเงิน/งบประมาณ     ๑ ๑ ๒.๑๗ 
แผนปฏิบัติการ/ PA/ ประกันคุณภาพการศึกษา   ๑ ๑ ๒.๑๗ 
                     รวม  ๔๖ ๑๐๐ 

 



 

 

๑๖ 

       ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๕  รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโครงการ Mahidol Social Engagement ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
        ประธานฯ แจ้งว่า คณะฯได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๘ รวม ๖ โครงการ และจะต้องรายงานผลการดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) พบว่า ในระบบ
ฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement URL: https://social-engagement.mahidol.ac.th มีโครงการท่ี
ผ่านการรับรอง ๑๐ โครงการ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะได้กําหนดตัวช้ีวัดที่ ๔.๒๓ จํานวนโครงการพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดําเนินการครบตามเกณฑ์ ๔ 
ด้าน เป้าหมาย ๖ โครงการ  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานฯ ขอขอบคุณโครงการที่กรอกข้อมลูให้ได้ตามเกณฑ์ และเห็นว่าคณะควรแสดงความ
ยินดี โดยจะทําประกาศนียบัตรขอบคุณ ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งรายช่ือโครงการที่
กรอกข้อมูลครบถ้วนให้ที่ประชุมฯ ทราบด้วย 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

 ๔.๖  การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ [U2T]) ณ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
     ความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการฯ ระหว่าง ๑๖ กันยายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย      
สรุปดังน้ี 
     ๑) การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลข้อมูล 
      - เสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายสัปดาห์ ณ สถานการณ์ปัจจุบันผ่าน social 
media – Facebook fan page U2T Mahidol-ตําบลสูงเนิน และ Website : https://www.u2t.ac.th 
      - ร่วมกิจกรรม U2T Photo A Week Week ภารกิจที่ ๗ “สถานที่ท่องเท่ียวประจําตําบล”    
กับ U2T Community data ระหว่างวันที่ ๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการแข่งขัน ลําดับที่ ๖๘ จํานวน          
ผู้กดไลค์ ๑๕ ไลค ์
      - การประเมินผลรายงานสถานภาพตําบล ผลการดําเนินงาน ๑๖ เป้าหมาย โดยโครงการฯ 
บรรลุทั้งหมด ๑๑ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานที่เกิดในโครงการน้ียังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี ๑. การสร้างงานสร้าง
อาชีพ ๒. การสร้างรายได้   ๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยโครงการปัจจุบันตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง 
และจัดทํารายงานสถานภาพตําบลรอบที่  ๓ ระหว่างเดือนกันยนายน ๒๕๖๔ 
     - พัฒนาเว็บไซต์ U2T สูงเนินผ่าน Google Site: https://sites.google.com/u2t.ac.th/u2t-
sungnoen/  และการปักหมดุร้านค้าในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการปักหมุดร้านใน Google map และดํานเนินการปัก
หมุดสถานที่สาํคัญต่างๆ 



 

 

๑๗

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Cf42Nw3x8q25ollT5CZ9WzIc5D-
BVps7&usp=sharing 
      - สรุปผลการวิเคราะห์การจัดอบรมการสานตะกร้าเส้นพลาสติกเพ่ือประยุกต์ในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ 
   ๒) การพัฒนาสัมมาชีพ/ สร้างอาชีพ/ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
          - ประชุมร่วมกับกลุ่มผูป้ระกอบการผ้าเง่ียงนางดํา เพ่ือยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตําบล  
สูงเนิน ณ เทศบาล ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพ่ือเตรียมเผยแพรแ่ละเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน “My Shop” 
   - ติดตามและหนุนเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพจากการสานตะกร้า การปลูกผัก และการทํานํ้า
ผลไม้พ้ืนบ้านพาสเจอร์ไรซ์ เพ่ือการต่อยอดทางการตลาดและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเพ่ือช่องทางขายออนไลน์ 
 ๓) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาด COVID-19 
  - ออกแบบป้ายให้ความรู้เก่ียวกับโรค COVID-19 และป้ายความรู้รอบศูนย์วิจัยฯ เก่ียวกับโรค 
COVID-19 และโรค NCDs ช้ัน ๓ จํานวน ๑๒ แผ่น 
  - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค COVID-19 และโรค NCDs ระหว่างวันที่ 
๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๔) การอบรมพัฒนาทักษะของกลุ่ม U2T ปัจจุบันมีผู้ถูกจ้างงานสําเร็จการอบรมตามข้อกําหนดครบ
ทั้ง ๔ หลักสูตร ยกเว้นผู้เข้าใหม่ จํานวน ๔ คน 
  ประธานฯ แจ้งว่า กระทรวง อว. ให้คณะฯ ดําเนินการต่อ ระยะที่ ๒  ในการประชุมฯ ครั้ง
ต่อไป จะเสนอคณะทํางานสูงเนิน เพ่ือพิจารณา และขอความกรุณาจากหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชนช่วย
ดําเนินการควบคู่ไปด้วย 
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยโครงการ U2T เป็นงานบริการต่อสังคม เป็นความ
ร่วมมือกับชุมชน คณะฯ ได้งบบริหารจัดการ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  
  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการ U2T เป็น Engagement ให้มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน เงินส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งบัณฑิตที่จบการศึกษาไปพัฒนาในท้องถิ่น ดังน้ันจึงไม่
มีเงินรายได้เข้าคณะฯ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการได ้

 

             ๔.๗  การดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้แจง้ให้คณะฯ ประเมินความพร้อมในการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการวางระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มคีวามทัว่ถึงและย่ังยืนตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
โดยสรุปดังน้ี 



 

 

๑๘

๑) ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) จํานวน ๔๓ ตัวช้ีวัด และนําข้อมูลขึ้นหน้า Website การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
URL : www.ph.mahidol.ac.th/oit/  

๒) ความพร้อมในการเก็บข้อมูลแบบสํารวจผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) คณะได้กําหนดจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๒๙๒ คน  

๓) ความพร้อมในการเก็บข้อมูลแบบสํารวจผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) คณะได้กําหนดจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๘๐๐ คน   
     นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ITA จะประเมินโดยส่ง e-mail ถึงผู้ที่ถูกสุม่สํารวจ     
ในแต่ละกลุม่ นอกจากน้ีในสว่นการประเมินคณะกรรมการประจําคณะฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ
ประเมินบทบาทคณะกรรมการประจําคณะฯ  และจะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบต่อไป 
        ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณีบุคลากรที่มขี้อร้องเรียน ขอให้ดําเนินการตามช่องทางการ
ร้องเรียนในระดับคณะ/ มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมามีการร้องเรียนด้วยการเขียนจดหมายถึงคณบดีโดยตรงแต่      
ไม่ลงช่ือผู้ร้องเรียน จึงเป็นการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ 
                        ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 
 ๕.๑.๑  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณบดีพร้อมทีมบริหาร ได้แถลงวิสยัทัศน์และนโยบายการ

บริหารงานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย Home for Thai and International Leader in Public Health โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานสู่ความสําเร็จที่สําคญั ได้แก่ ๑. Value Added  ๒. Measurable  ๓. Stakeholders     
และ ๔. Dissemination โดยมีเป้าหมายของความสําเร็จใน ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. Research Excellence 
๒. Teaching & Learning Excellences, Public  ๓. Service Excellence & Lifelong Education และ    
๔. Domestic and International Reputations และขอความร่วมมือจากประชาคมคณะฯ ในการทํางาน
ร่วมกันแบบ go fast & go together เพ่ือที่จะก้าวทันและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างย่ังยืน 

๕.๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้จัดเวที "Meet The Team ครั้งที่ ๑ : การสนับสนุนการ
วิจัยและการจัดบริการวิชาการ" เพ่ือเป็นสื่อกลางในการพูดคุยแลกเปลีย่นในการทํางานร่วมกัน และเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการทํางานที่จะสนับสนุนการวิจัยและการจัดบริการวิชาการ ซึ่งทางฝ่ายที่เก่ียวข้องจะ
ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ ในด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการต่อไป 

๕.๑.๓  รายงานผลการวิเคราะห์ส่วนงาน (คณะสาธารณสุขศาสตร์) โดยใช้เทคนิคการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Test) ของบริษัททริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งได้จัดทําข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และ
กําหนดสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย (Disruptive Scenarios) และการเตรียมความพร้อมด้านที่
สําคัญในระยะ ๓ ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๗) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมแนบ ๑ และได้



 

 

๑๙

แจ้งให้ผู้บริหารคณะตอบคําถาม ในกรณีสถานการณ์จําลอง คําถาม “ถา้ในวันน้ี คณะได้ทราบเหตุการณ์ว่า 
รายได้จากรัฐบาล จะลดลงร้อยละ ๓๐ ต่อปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป คณะจะปรับกลยุทธ์การ
ดําเนินงานอย่างไร เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของส่วนงานอยู่รอดได้ต่อไป หรืออย่างน้อยมีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น” 

คณะได้ตอบคําถาม สรุปในภาพรวมคือ การกําหนดแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ของคณะ 
ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ และใช้เครือ่งมือในการดําเนินการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือที่จะสามารถระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพ่ือรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึง่การคาดการณ์ผลสําเร็จจากการดําเนินการจะส่งผลต่อการเพ่ิม
รายได้รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 

 (๑)  การจัดการศึกษา คณะได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และได้ต้ังเป้าหมาย  
ในการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการศึกษา ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รวมทั้งการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ share resource person ภายใน
คณะทดแทนคา่ใช้จ่ายจากการเชิญบุคคลภายนอกมาสอน   

(๒) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ และมุ่งเน้นงานวิจัยมุ่งเป้าภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่ง
จะทําให้มีสภาพคล่องทางการเงิน มีความสะดวก คล่องตัว และมีระยะเวลาดําเนินการได้ตลอดทั้งปีเพ่ิมเติมจาก
แหล่งทุนภาครฐั ส่งเสริมสนับสุนในเรื่องการนําผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพานิชย์ ในส่วนของการบริการวิชาการ มี
การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ ในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดโครงการฝึกอบรมที่มีการยกระดับ
คุณภาพหลักสตูรให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในรูปแบบ upskill และ 
executive training ให้มากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้ต้ังเป้าหมายในการเพ่ิมขึ้นของรายได้จาก
การบริการและวิจัย ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

(๓) การบริหารจัดการอ่ืนๆ ในเร่ืองของทรัพยากรบุคค กรบริหารจัดการการค่าใช้จ่าย คณะ 
ได้มีนโยบายในการลดขั้นตอนการทํางาน และควบคุมต้นทุน การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น นอกจากน้ี ในการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ  เช่น อาคารสถานท่ี ห้องประชุม คณะได้มีการต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการ 
และได้กําหนดให้มีการสร้างรายได้เพ่ิมขั้นร้อยละ ๕ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
              ๕.๑.๔ การคัดค้าน ร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. .... 
ข้อ ๒๑ (๓)  
                 เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสมาชิก
สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่จัดการศึกษาหลักสตูรทางด้านอาชีวอนามับและความ
ปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  เพ่ือหารือกําหนดแนวทางการเสนอขอคัดค้าน       
ร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะ



 

 

๒๐

บุคคลเพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ... ข้อ ๒๑ (๓) เน่ืองจากที่ประชุมได้
พิจารณาห็นว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงกับนิสิต/ นักศึกษา จาก ๔๑ 
สถาบัน ที่กําลงัศึกษาอยู่ในช้ันปีต่างๆ   
              และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน และประธานสภา
เครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาและให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับ
ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานในสถานประกอบการ โดยเห็น
ว่าหากจะยังมีข้อ ๒๑ (๓) ดังกล่าวจะต้องมีข้อกําหนดและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพและ
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมและผู้ผ่านการอบรม ส่วนประเด็นผลกระทบด้านการตกงานของบัณฑิต อาจไม่ใช่
ประเด็นหลักเน่ืองจากมีการกําหนดประเภทสถานประกอบการท่ีต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพ่ิมขึ้น 
รวมถึง ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ทีท่างกระทรวงแรงงานกําหนดไว้เป็นตัวการันตีความจําเป็นในการมี เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) อยู่แล้ว ทางกระทรวงแรงงานที่ให้ความสําคัญกับการพิจารณาประเด็นคุณภาพของ
วิชาชีพน้ีอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงมุ่งหวัง ในส่วนของ
สถาบันการศึกษาให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการศึกษาโดยส่งเสริมโอกาสในการเพ่ิมประสบการณ์รวมถึงการ 
share experience เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่วิชาชีพ รวมถึงการขยาย
โอกาสในการศึกษาทั้งในรูปแบบ flexi education credit bank ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัญหา ทั้งน้ีทางสถาบันการศึกษาคงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กําหนด detail & content ของหลักสูตรอบรบร่วมกับทางกระทรวงแรงงานให้เข้มแข็งขึ้น  
               ๕.๑.๕ การพิจารณากําหนดรายวิชาไม่เกิน ๔ รายวิชา เพ่ือใช้ในการคัดเลือกของสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่นํามาใช้ในระบบการคัดเลือกกลางฯ รอบ Admission ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้น
ไป ซึ่งทางที่ประชุมประชุม ทปอ. แจ้งให้สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ดําเนินการน้ัน    
ที่ประชุมสภาคณบดีฯ ได้มีการประชุมวาระพิเศษ ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ กําหนดรายวิชาเลือก     
๔ รายวิชาดังน้ี 

กลุ่ม หลักสูตร รายวิชาที่เลือก 
๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
-  อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

๑. ฟิสิกส ์ 
๒. เคมี  
๓. ชีววิทยา  
๔. ภาษาอังกฤษ 

๒. ๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทกุสาขา)  
    (ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่มที่ ๑ ) 
๒. สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 

๑. คณิตศาสตร ์๑ 
๒. เคมี  
๓. ชีววิทยา  
๔. ภาษาอังกฤษ 

 

              ๕.๑.๖ กรณีการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  รปภ.เลข โจมคํา ได้ถูกรถยนต์ชน
บาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณลานจอดรถยนต์ร่วม หน้าอาคาร ๒ คูก่รณีได้มีการไปลงบันทึก
ประจําวันยอมรับผิด ไว้ที่สถานีตํารวจพญาไท ในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว ต่อมา รปภ. เลข ได้เสียชีวิตเมื่อ



 

 

๒๑

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยญาติได้นําร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในส่วนของ
การช่วยเหลือและการประสานงานทางฝ่ายบริหารของคณะ ได้แจ้งข่าวสารถึงประชาคมคณะมีบุคลากรของ
คณะ ได้มอบเงินให้กับบุตรชาย-บุตรสาว ของรปภ.เลข เป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชึของบุตรสาว เป็นจํานวนเงิน
รวมประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท และคณะฯ ได้ประสานงานในเรื่องเอกสาร สิทธ์ิ และผลประโยชน์
ต่างๆ ของรปภ.เลข ที่จะได้รับกับองค์การทหารผ่านศึกฯ ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ประสานกับริษัทวิริย
ประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี ส่วนเร่ืองการแจ้งความดําเนินคดีกับคู่กรณีน้ัน ต้องรอการ
ตัดสินใจของผู้เสียหาย (ทายาทของรปภ.เลข) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ไปดําเนินการ ซึ่งทางคณะได้ประสานงานกับทาง 
ผู้กํากับสถานีตํารวจพญาไท ในการอํานวยความสะดวกไว้เรียบร้อยแล้ว  

 สําหรับเรื่องการกําหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขี้นอีก ได้
มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษารีบดําเนินการ รวมท้ังการจัดให้ความรู้กับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยในการให้บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจร เช่น ตําแหน่งในการยืน เป็นต้น 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดี 
๕.๒.๑  การบริหารการเงินและสินทรัพย์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
    ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (เงินกันเหลื่อมปี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
    ๒) การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 ๓) การดําเนินงานตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 ๔) รายงานความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

รายการ รายได้ รายจ่าย    เงินทุนคงเหลือ 

รวมทุกกองทุน ๓๕๐,๘๗๕,๐๐๓.๑๘ ๓๓๘,๔๑๔,๒๒๔.๒๓ ๑๒,๔๖๐,๗๗๘.๙๕ 
 

๕.๒.๒ งานการด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปี ๒๕๖๕ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

๑) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
มหาวิทยาลัย (Tier ๓) ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 ๒) ได้ดําเนินการต้ังคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือรองรับการตรวจประเมิณคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปี ๒๕๖๕ และเตรียมในเรื่องของการอบรม Workshop: AUN-QA 
Assessment at Programme Level Version 4.0  

๕.๒.๓ งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตามนโยบายของคณบดีในการลดการใช้กระดาษในทุก
กิจกรรมของคณะ และเช่ือมข้อมูลต่างๆ ผา่นระบบสารสนเทศ งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา ได้ทําหนังสือ
ประสานเพ่ือขอศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ MUSIS ในส่วนอ่ืนๆ และระบบการลา ไปยังกองเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือนํามาใช้ในส่วนภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ ต่อไป 



 

 

๒๒

๕.๒.๔  งานพัฒนาคุณภาพองค์กร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่น้นด้าน
การพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม EdPEx Criteria ในการดําเนินงานจากเกณฑ์ TQA ลงสู่การปฎิบัติ ฝ่ายงานต่างๆ 
ในสํานักงานคณบดีจะจัดสํารวจความต้องการของระบบหลังบ้านเพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ ของ
คณะต่อไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
    

๕.๓  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัย 
  ๕.๓.๑ การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัย นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และเพ่ือ

สนับสนุนอํานวยความสะดวกให้ทํางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้แต่งต้ังคณะทํางานกําหนดแนวทาง
สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย เริ่มประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 ๕.๓.๒ คณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คสูมิทธ์  เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้กับคณะกรรมการฯ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการในการประเมินโครงการ จัดประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ๕.๓.๓ ตามท่ีงานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน” เดิมกําหนดจัดอบรมฯ ในวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้เลื่อนการจัดอบรม เป็นวันพุธที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรที่สนใจ เพ่ือทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย เก่ียวกับการ
จัดการสารเคมีหกและร่ัวไหลด้วยอุปกรณ์ Spill Kit และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล การเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ และดับเพลิง เป็นต้น 
  ๕.๓.๔ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เป็น host ให้  Mr. Harold Duane Taylor สมัคร Fulbright 
Fellowship เพ่ือมาทําวิจัยที่คณะฯ เรื่อง Covic-19 and Leadership : A comparative study-Thailand 
and the United States  จะทราบผลการพิจารณาทุนประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๕  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ ์
   ๕.๔.๑  งานวิเทศสัมพันธ์ มีการให้บริการ ตรวจ manuscript ฉบับเต็ม สําหรับคณาจารย์ โดย 

ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ และมีเอกสารรับรองการตรวจจากงานวิเทศสัมพันธ์ ใช้เวลาในการตรวจประมาณ ๑ 
สัปดาห์ต่อฉบับ โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย 
 ๕.๔.๒ ขอความร่วมมือภาควิชาและหลักกกสูตรในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับ
นานาชาติ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็น PA ที่
คณะฯ มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 



 

 

๒๓

 ๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศึกษา 
     ๕.๕.๑ ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    ๑) เรื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔  ประชุมระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom 
                ๑.๑) มหาวิทยาลัย ยกเลิกการออกค่าใช้จ่ายเข้ารับการกักกัน ณ สถานทีกั่กกัน 
organizational quarantine สําหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และอาคันตุกะชาวต่างประเทศ (เดิม ๕๐ : 
๕๐) ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่หลกัสูตรสามารถใช้เงินหลักสูตร ช่วยนักศึกษา โดยขึ้นอยู่กับแต่ละ
หลักสูตร รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
              ๑.๒) การดําเนินการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนมาตรการ
เยียวยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
          ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งได้รายช่ือผู้มีสิทธ์ิลดอัตราค่าธรรมเนียมไปให้ กองบริหารการศึกษา
แล้ว รอบแรก ๔,๐๒๓ คน และรอบสอง ๑,๑๓๘ คน ซึ่งพบปัญหาในการคืนเงิน คือ นักศึกษาไม่ยืนยันสิทธ์ิ  
นักศึกษาไม่ได้แจ้งบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน  นักศึกษาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง (เพราะระบบบ
จะคืนเงินผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์เท่าน้ัน)  
              ๑.๓) บัณฑิตวิทยาลัยจัด Webinar ๓ คอร์ส 

EP 1 : MUFGS Student Sharing session “How to use Endnote” (Sat ๑๖ October, ๒๐๒๑) 
EP 2 : MUFGS Alumni Sharing session "Time Management during Thesis Preparation"  

                    (Sat 23 October, 2021) 
 Ep 3 : Thai Class for Beginners (Sat ๒๐ November, ๒๐๒๑) 
 ๑.๔) บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า สถานะปัจจุบันนักศึกษามีการค้างชําระค่าธรรมเนียมการศกึษา 
มี ๑๙ ส่วนงาน ๕๐ หลักสูตร ยอดรวม ๑๐ กว่าล้านบาท  (ซึ่งถ้าหากไม่ชําระค่าธรรมเนียม ๒ ภาคการศึกษา
ติดกัน จะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา) 
                  ๑.๕)  บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดการสอบภาษาอังกฤษ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และ
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัด ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยนักศึกษาต้องฉีดวัคซีน ๒ เข็ม ไม่เกิน ๖ เดือน หรือ มผีลตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมง  
ถ้าไม่มีทั้ง ๒ อย่าง นักศึกษาต้องมาตรวจ ATK ณ สถานทีส่อบ (โดยไม่มคี่าใช้จ่าย) ซึ่งหากผลเป็นบวก จะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบในคร้ังน้ัน แต่สามารถเลือ่นวันสอบใหมไ่ด้  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๑.๖) สรุปจํานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์บางส่วน ปี ๒๕๖๔ จากสมาคม   
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย (เกณฑ์การได้รับทุน คือ ทุกคณะที่ขอมาจะได้รับอย่างน้อย ๑ ทุนและแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว) นักศึกษาคณะได้รับจัดสรรจํานวน ๙ ทุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
                 ๑.๗) สรุปจํานวนผู้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศกึษาผู้ได้รับผลกระทบ 
อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เกณฑ์คือ เป็นนักศึกษาที่ติดเช้ือโควิด 



 

 

๒๔

2019 หรือบุคคลในครอบครัวติดเช้ือโควิด 2019 หรือถูกเลิกจ้าง) นักศึกษาคณะได้รับ ๕ ทุน รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
                   ๑.๘) รายงานผู้เข้ารับบริการศูนย์ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพใจ (เดือนมนีาคม – กันยายน 
๒๕๖๔) มีนักศกึษาเข้ารับการปรึกษาประมาณ ๑๐๐ คน โดยเป็นนักศึกษาไทยมากกว่าต่างชาติ 

     ๑.๙) ศูนย์ประสานงานการจัดหางานบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท JobBKK.com จํากัด  
ได้ทําการสํารวจความต้องการงานของนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่เป็นสมาชิกของ JobBKK 
ทราบ และสร้าง platform พิเศษสําหรับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาสมัครงาน เพ่ือเป็นช่องทางให้
บริษัทรับสมคัรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
    ๑.๑๐) สรุปผลการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) หลักสูตรสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ด้วยตนเอง
โดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของส่วนงาน ที่ http://202.44.139.57/checo/ 
     ๑.๑๑) ความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของหลักสูตรต่างๆ 
     ๑.๑๒) ความคืบหน้าการจัดทํารายงาน ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๓ พบว่ายังมีหลักสูตรที่ยังไม่ส่งผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวนมาก โดยมี
กําหนดเวลาส่ง มคอ.๗ สําหรับหลักสูตรทีม่ีภาคฤดูร้อน ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหลักสูตรที ่    
ไม่มีภาคฤดูร้อน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
     ๑.๑๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้หารือแนวทางในการแก้ไขหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษา หรือ     
มีน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ติดต่อกัน ๒ ปีการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า ๓๐% ของหลักสูตรทัง้หมดที่
เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องปิดหลักสูตร โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอ
แนวทางให้แต่ละหลักสูตรจัดทําระบบ credit bank ซึ่งสามารถให้บุคคลภายนอกมาลงทะเบียนเรียนเป็น
รายวิชา (แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร) โดยเก็บ credit ไว้ได้ ซึ่งถ้าเป็นแนวทางการดําเนินการน้ีก็จะไม่
ถูกปิดหลักสูตร 
   รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า การจัดทําระบบ credit bank ถ้าคนภายนอกเข้ามา
ลงทะเบียนเรียนจะเสียค่าหน่วยกิตอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และมีใบรับรองหรือไม่ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า หลกัสูตรที่มีความพร้อมจัดทําระบบ credit bank    
จะส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย เรื่องกระบวนการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบ 
   ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งเพ่ิมเติมว่า บัณฑิตวิทยาลัยสามารถทําได้ทั้ง ๒ รูปแบบ มีการ
ดําเนินการมาประมาณ ๒ ปีแล้ว บุคคลภายนอกมาลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา แต่หลักสูตรต้องทําเรื่อง          
ขอเปิดรายวิชา จะมีแบบฟอรม์ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย และมรีายละเอียดช้ีแจงข้อมูลทั้งหมด 
   ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้งานบริหารการศึกษาฯ ดําเนินการจัดทํา Info Graphic สั้นๆ ๑ 
หน้ากระดาษ และมี QR-code เพ่ือลิงค์รายละเอียดข้อมูล 
   รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา แจ้งว่า ขอฝากให้รบีดําเนินการเรื่อง micro credit เพ่ือเช่ือมโยงใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และขอหารือเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปิดรายวิชา กรณีมีนักศึกษาตํ่ากว่า ๓ คน 



 

 

๒๕

จะมีผลใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งคณะจะต้องเตรียมการเน่ืองจากคณะมีหลายหลักสตูร บาง
หลักสูตรมีนักศึกษาที่อาจจะน้อยกว่า ๓ คน ขอให้มีการหารือในกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    ประธานฯ แจ้งว่า นอกจากแจ้งให้หลักสูตรต่างๆ ทราบแล้ว อาจจะใช้วิธีทําหนังสือแจ้งข้อ
ห่วงใยในกรณีดังกล่าวไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

 ๕.๕.๒ ด้านการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
๑) ผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  

                      ๑.๑) รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
รหัสประจําตวั 
  
  

ชั้นปี 
 
 

จํานวน 
นศ. 

ทั้งหมด 

สอบผ่าน 
MU-ELT 

TOEIC/IELTS 

สอบผ่าน 
Intensive 
English 
Course 

ยังไม่เคย 
สอบ 

 

สอบ 
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รวมจํานวนนศ.สอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

   (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ร้อยละ 

๖๑๐๘XXX ๔ ๔๓ ๗ ๓๓ ๓ ๐ ๔๐ ๙๓.๐% 

๖๒๐๘XXX ๓ ๗๕ ๘ ๓๖ ๒๗ ๔ ๔๔ ๕๘.๗% 

๖๓๐๘XXX ๒ ๔๓ ๑ ๐ ๓๖ ๖ ๑ ๒.๓% 

รวมจํานวน นศ.  ๑๖๑ ๑๖ ๖๙ ๖๖ ๑๐ ๘๕ ๕๒.๘% 

 

                   ๑.๒) รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์) ประจาํเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
รหัสประจําตวั 
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ทั้งหมด 
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รวมจํานวนนศ.สอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ร้อยละ 

๖๑๐๘XXX ๔ ๑๑๓ ๑๒ ๙๘ ๓ ๐ ๑๑๐ ๙๗.๔% 

๖๒๐๘XXX ๓ ๑๑๑ ๑๓ ๕๐ ๔๕ ๓ ๖๓ ๕๖.๘% 

๖๓๐๘XXX ๒ ๑๑๗ ๑ ๐ ๙๗ ๑๙ ๑ ๐.๘% 

รวมจํานวน นศ.  ๓๔๑ ๒๖ ๑๔๘ ๑๔๕ ๒๒ ๑๗๔ ๕๑.๐% 

      ข้อมูล ณ วันที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  
 
 
 



 

 

๒๖

         ๕.๕.๓  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
                    ๑) เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรื่องแจ้งการดําเนินการต่างๆ ดังน้ี 
 ๑.๑) การดําเนินการโครงการส่งเสริมการวิจยัการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมการวิจยัการจัดการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหดิลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาเพ่ิมผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้านการศึกษาออนไลน์  

- สร้างผู้เช่ียวชาญวิจัยทางการศึกษาออนไลน์ในกลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล  
ในรูปแบบ Webinar ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ 

จํานวน ๔๖ ราย จาก ๒๐ ส่วนงาน ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดําเนินการถึงกระบวนการการนัดหมายกลุ่มพบ 
Facilitator พ่ีเลี้ยงที่ปรึกษางานวิจัย ครั้งที่ ๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์นําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปอภิปรายผลวิจัยมานําเสนอปรึกษาพ่ีเลี้ยงและนําไปเขียน บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการวิจัยการ
จัดการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมลู ณ วันที่ ๓/๙/๒๕๖๔)
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
       ๑.๒) การดําเนินการโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ (ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ตามท่ีกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ได้ดําเนินการโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจาํปี     
พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือมอบรางวัลด้านการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ที่มีผลงานด้านการสอนออนไลน์ดีเด่น โดยได้
ดําเนินการพิจารณาและประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยผ่านทางเว็ปไซต์กองบริหารการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งรายนามผู้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ทั้งหมด ๓ รางวัล พร้อมได้รับ
รางวัลเป็นโล่รางวัลการสอนออนไลน์ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร ดังน้ี  

          (๑) ผู้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ รางวัล Full Online Course รายวิชา รมคร ๓๐๓ บทนํา
เวชศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

          (๒) ผู้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ รางวัล Online Engagement and Motivation 
Techniques, Innovations and Learning Models รายวิชา ผกผภ ๓๑๓ ปฏิบัติการเภสัชการ ๓ คณะ   
เภสัชศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

          (๓) ผู้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ รางวัล Media Design for Online Teaching รายวิชา 
ทนจค ๔๑๗ จลุชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

และมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยทั้งหมด ๒๕ รางวัล โดยได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบ
ประกาศนียบัตร  



 

 

๒๗

          ๑.๓)  การดําเนินการโครงการสัมมนาออนไลน์รูปแบบ Webinar หัวข้อ Digital Teaching 
Tools สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
                กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการ "โครงการสัมมนาออนไลน์รูปแบบ 
Webinar หัวข้อ Digital Teaching Tools สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์การสอนออนไลน์และการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ      
วีดิทัศน์เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Knowledge Management ของกองบริหารการศึกษา 
https://op.mahidol.ac.th/ea/km/ ใหแ้กอ่าจารย์มหาวิทยาลัยได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 
              กองบริหารการศึกษา ได้เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผูท้ี่สนใจมากย่ิงขึ้นโดยการร่วมมือ
กับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นําวีดิทัศน์ของโครงการฯ เผยแพร่บนระบบ Digital KM Master 
Class https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/ ในหมวดหมู่ Expertise Sharing หัวข้อ “โครงการ Digital 
Teaching Tools โดยรายช่ือผู้เช่ียวชาญและเครื่องมือการเรียนการสอนแสดง รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 
     ๒) การดําเนินงานจัดสัมมนา AUN Technology Enhance Personalize Learning 
(AUNTEPL) มหาวิทยาลัยมหดิล ได้มีความรว่มมือทางวิชาการระหว่าง ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ Singapore 
Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ Universiti Malaya (UM) ประเทศมาเลเซีย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเครือข่ายมุ่งมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม     
และเรียนรู้ประสบการณ์ การใช้งานเทคโนโลยีร่วมกันในเครือข่าย เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
มหาวิทยาลัยอาเซียน และคาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Personalized Learning) จากเทคโนโลยีและมีเป้าหมายหลักในการจัดประชุมวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาแลเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหลกัของเครือข่าย       
ในการจัดประชุมวิชาการ 2nd AUN-TEPL Symposium ๒๐๒๑ รูปแบบ Webinar ผ่านทางระบบ Cisco 
Webex Meetings ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดกําหนดการเอกสารประชุม  
 ๕.๕.๔  เรื่องแจ้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
           ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดสอบออนไลน์ 
                           กองบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง แนว
ปฎิบัติสําหรับการกรรมการคุมสอบในการจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัดน้ี ประกาศฯ ดังกล่าวได้
ผ่านการลงนามโดยอธิการบดีและอยู่ระหว่างการแปลประกาศฯ ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
        ๒) รายงานผลการทดสอบมาตรฐานความภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปี ๒๕๖๔ 



 

 

๒๘

                       กองบริหารศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รายงานนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ หลักสูตร ๔ ปี ทียั่งไม่ผ่าน 
หรือยังไม่สอบ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษทุกหลักสุตร สําหรับคณะฯ  มีนักศึกษา ๑๕๗ คน สอบไม่ผ่านหรือ 
ยังไม่ได้สอบ ๗ คน คิดเป็น ๔.๔๖% และอยู่ในระหว่างการเรียน intensive English course จํานวน ๖ คน 
       ๓) สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการเวียนแจ้ง
ประกาศฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัล
สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทั่วไป สําหรับนักศกึษา
ปริญญาตรี ใหม้ีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับดิจิทัล ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อดิจิทัล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ ๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน้ี กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
ประกาศฯดังกล่าว เป็นแนวทางในการพัฒนาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรต่อไป ดังรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ๔) จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้มีข้อเสนอแนะให้กองกิจการนักศึกษาสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด 2019 
ให้แก่นักศกึษาฝึกงาน ประจําปี ๒๕๖๔  ซึ่งจากประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึษา ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้กองกิจการนักศึกษา สนับสนุนคา่ใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ีอยู่ระหว่างประสานงานกับสถานพยาบาลและ
ร่างหลักเกณฑ์การสนันสนุน 

  ๕) กองบริหารการศึกษา ได้นํา Duolingo English Test ซึ่งเป็นการสอบภาษาอังกฤษใน
รูปแบบออนไลน์ (Internet Based Examination) เพ่ือใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และมีการใช้ระบบ AI ในการควบคุมผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะศลิปศาสตร์ให้ความเห็น คณะศลิปศาสตร์
ได้มีการตรวจสอบและมีความเห็นสมควรใช้ Duolingo English Test ที่ระดับคะแนนต้ังแต่ ๘๕ คะแนนข้ึนไป
เป็นส่วนหน่ึงในเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษาได้ 
       ๕.๕.๕ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) 
        ๑) การสอบสวนอุบัติเหตุ รถยนต์ที่มาใช้บริการลานจอดรถร่วม หน้าอาคาร ๒  ได้ดําเนิน
แล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
        ๒) การสอบสวนอุบัติเหตุ รถยนต์ที่มาใช้บริการในคณะ ชนกําแพงรั้วประตูทางเข้าออก ๒  
ได้ดําเนินแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
           ๓) เหตุการณ์ไฟฟ้าอาคาร ๑ ดับ ทางงานกายภาพฯ ได้ทํารายงานมาดังน้ี  
 เน่ืองด้วยวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๓๐ น. เกิดเหตุไฟฟ้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
(อาคาร ๑) ดับ งานกายภาพฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเบ้ืองต้นโดยการเปิดสวิตช์จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ตู้ MDB แต่ไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟได้ จึงประสานการไฟฟ้าเขตสามเสน เข้ามาดําเนินการตรวจสอบ และการไฟฟ้าแจ้งว่า
น่าจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ช่ือว่า ACB ในตู้ MDB ชํารุด และได้ประสานบริษัท เอซซีีเซอรวิ์ส จํากัด เข้ามา
ดําเนินการตรวจเช็คและแก้ไข ผลการตรวจเช็คดังน้ี 

- สาเหตุที่ไม่สามารถ Close ACB ให้กลับใช้งานได้เน่ืองจาก coil MN/UVR ทําหน้าที่ล็อคการ  
    recloser ค้างอยู่ 



 

 

๒๙

- สาเหตุของ coil MN/UVR ค้างอยู่ เน่ืองจากตัว coil ตัวน้ีจะรับไฟจ่ายเป็น aux NC มา และเมื่อ        
    ไฟจ่ายหาย จะเปลี่ยนสถานะเป็น NO เป็นผลทําไม่สามารถ Close ACB ได้ 
- ไฟจ่ายหายอาจเกิดจากระบบภายใน phase protection ไม่ทํางาน 
วิธีการแก้ไข ได้ดําเนินการการปลด coil MN/UVR ออกเพ่ือปลดล็อคกระเด่ืองการ Close ACB ซึง่ 

ไม่มีผลต่อการทริปของวงจรเม่ือมีฟอลต์เกิดขึ้น ยังสามารถปลดวงจรได้และ recloser ได้ตามปกติ 
       ๔) ผลการทดสอบ BCM Call Tree ของคณะฯ 
                          คณบดีเริ่มทําการแจ้งเหตุทดสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. พบว่ามีการแจ้งเข้ามาว่าอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละภาควิชา/ หน่วยงานรับทราบครบต้ังแต่ ๑๒.๒๕ น. จนถึง ๑๖.๓๐ น. 

      ๕) การแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในคณะ (กรณกีารเกิดเหตุ ไฟไหม้ ลักทรัพย์ อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในคณะ การติดเช้ือ COVID-19 สารเคมีรั่วไหล) 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพือ่ทราบจากรองคณบดีกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     ๕.๖.๑  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ๑) ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ 

  ๑.๑) ทุนต่อเน่ือง 
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ได้ดําเนินการพิจารณานักศึกษาทีส่มควรได้รับทนุ 

การศึกษาจากมูลนิธิราชพฤกษ์ ประเภททุนต่อเน่ืองจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒ คน ได้แก่ นายนิติเทพ 
สุขหลังสวน และนางสาวศุภวรรณ มณีวรรณ์ ช้ันปีที่ ๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

           ๑.๒) ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ได้ดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่สมควร

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชพฤกษ์ จํานวน ๔ คน ได้แก่ นางสาวกุลณัฐ เกตุวิทย์ ช้ันปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นางสาวศิริกัลยา กองพันธ์ ช้ันปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน นางสาวชลธิชา นิลาภรณ์กุล ช้ันปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวกชกร โพธ์ิเย็น 
ช้ันปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 
และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
 ๒) ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

งานกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการระดมทุนหาเงินเพ่ือจัดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยได้รับความสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่าย
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๖๕๓,๐๐๐ 
บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการดําเนินการให้นักศึกษายื่นขอรับทุน ต้ังแต่เดือนกันยายนถึง
ตุลาคม มีนักศึกษายื่นเอกสารประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น ๓๙ คน และทางคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้ดําเนินสัมภาษณ์ทุน ในวันที่ ๙ และ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาและคัดเลือก



 

 

๓๐

นักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจํานวน ๓๑ คน รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๐๐๐ บาท (สอง
แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) ทุนการศึกษา ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ๒) 
ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ ทุน ๓) ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ทุน ๔) ทุนการศึกษา 
๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๘ ทุน ๕) ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ ทุน ๖) ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๒ ทุน และ ๗) ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ทุน และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

สืบเน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่ย่ืนเอกสารขอรับทุนการศึกษามีจํานวนน้อย กอรปกับจํานวน
เงินทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคมีจํานวนมาก ดังน้ัน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าว จึงมีมิติจัดสรรเงินทุนที่เหลือจํานวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ไว้สําหรับการประกาศจัดสรรสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสบปัญหาด้านการเงิน
ในช่วงที่ ๒ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๕) ต่อไป 

รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า ขอหารือเรื่องการพิจารณาทุนรอบ ๒ ด้วยเงินทุนที่ได้รับการ
บริจาคมีจํานวนมาก อาจจะจัดสรรสําหรับพิจารณาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา หารือเก่ียวกับเรื่อง
ที่นักศึกษาที่มีความจําเป็นที่จะใช้อุปกรณ์ ด้วยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงให้มีการสํารวจความต้องการอีกครั้ง ด้วย
เหตุการณ์ได้เกิดก่อนที่จะมีการคืนเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับส่วนลดค่าลงทะเบียน ซึ่งได้สรุปไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เรื่องจัดทําแผนการใช้เงินในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกรณีฉุกเฉินในแต่ละ
ด้าน  
 ๕.๖.๒ การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มคีวามเสี่ยงสูงและติดเช้ือโควิด ๑๙ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า มีแผนที่จะไม่ต่อประกันโควิด-๑๙ ให้กับนักศึกษา ซึ่งประกันฯ จะ
สิ้นสุดกรมธรรม์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพนักศึกษาในการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ติดเช้ือโควิด -๑๙ แทน โดยในการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและติดเช้ือโควิด-๑๙ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ช่องทางการติดต่อและประสานงานสําหรับนักศึกษาที่มีผลยืนยันว่าติดเช้ือ 
COVID-19 ประกอบด้วย ๓ ช่องทาง ดังน้ี 

ช่องทางที่ ๑ : ออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์มที่ https://bit.ly/InformCovid19 
ช่องทางที่ ๒ : งานกิจการนักศึกษาคณะฯ  
ช่องทางที่ ๓ : Hotline กองกิจการนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๗๐๘ ๕๒๒๔ 

 ๕.๖.๓ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมี
การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษากรณีเจ็บป่วย กองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ขยายระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ
นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดฯ ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับ



 

 

๓๑

บริการในสถานพยาบาลของรัฐบาล โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท/ คน/ ปีการศึกษา กรณีเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๕,๐๐๐ บาท (ตาม
รายการที่กรมบัญชีกลางกําหนด) ซึ่งไม่รวมการรักษาทางทันตกรรมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของสวัสดิการด้านสุขภาพนักศึกษาในสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา 
 ๕.๖.๔ การขยายขอบข่ายการบริการให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพญาไท 
      กองกิจการนักศึกษาฯ ได้รับอนุมติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักจิตวิทยา ซึ่งจะทํา
หน้าที่ในการให้คําปรึกษา แนะนําแก่นักศึกษาของส่วนงานต่างๆ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตพญาไท โดยใช้การนัดหมาย
และหมุนเวียนสลับกันไป ทั้งน้ีจะมีห้องทํางานเพ่ือเก็บข้อมูลให้คําปรึกษา ที่ห้องงานกิจการนักศึกษาของคณะฯ 
โดยรูปแบบการดําเนินการและขอรับบริการจะดําเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง 

๕.๖.๕  แนวทางการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ก่อนเข้ารับการฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อเสนอแนะให้กองกิจการนักศึกษาฯ พิจารณาสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานต่อไปในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK เพ่ือตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการฝึกงาน โดย
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสนับสนุนค่าตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาก่อนเข้ารับ
การฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งในการตรวจรูปแบบ RT-PCR และรูปแบบ ATK (Antigen Test Kit) 
โดยในการตรวจรูปแบบ ATK จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์มาประกอบ     
   ๕.๖.๘ การจัดพิธีทําบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ และพิธีเปิดสํานักงานสมาคมศิษย์เก่า คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๐.๓๐ น.  
ณ โถงช้ัน ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

 ๕.๗  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบอ่ืนๆ 
   ๕.๗.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามประกาศกระทรวง อว. ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะเปิดให้นักศึกษาเข้าเรียนในวิชาปฏิบัติในห้อง Lab ส่วนวิชาบรรยายให้เป็นการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เบ้ืองต้นให้คณะกรรมการระดับปริญญาตรี รวบรวมข้อมูลแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา และ
จัดสรรวันที่จะให้นักศึกษาเขา้คณะฯ แล้ว  
  ประธานฯ แจ้งว่า กรณีบุคลากร อนุญาตให ้WFH ได้ ๒๐% / เดือน และมีให้การทํางานเหลื่อม
เวลา นอกจากน้ีให้เตรียมความพร้อมสําหรับเข้ามาทํางานเต็มเวลาในเดือนธันวาคม ทั้งน้ีขึ้นกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง  
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 



 

 

๓๒

  ๕.๗.๒  เรื่องแจ้งอ่ืนๆ 
                        ๑)  รศ.พัชราพร เกิดมงคล แจ้งว่า  ด้วยมีจํานวนผู้ใช้บริการโรงอาหาร อาคาร ๒ จํานวนน
มาก จึงขอให้แม่บ้านทําความสะอาดทุกๆ ๒ ช่ัวโมง 

      ๒) รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งว่า ประตูทางเช่ือมช้ัน ๔ อาคาร ๑ กับอาคาร ๖ เวลา 
เปิด - ปิดมีเสยีงดัง ขอให้คณะแก้ไขด้วย 
           ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
     ไม่ม ี
   
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น.  
  
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผศ.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


